



รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ปี 2563

ในปี 2563 เป็นปีที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจและการจ้างแรงงาน โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สถาบันการเงินของรัฐต้องเตรียมความพร้อมในการดำเนินการในภาวะฉุกเฉินเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการทางการเงินที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการออกมาตรการด้านการเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้

สำหรับผลการดำเนินงานของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐในภาพรวมที่สำคัญมีดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการสมาคม

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี 2563 จึงไม่ได้มีการประชุมในเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2563 อย่างไรก็ดี เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมรวม 4 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

1.1 การประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 โดยมีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสรุปสาระสำคัญ มีการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแบบเครื่องหมายของสมาคมให้มีความทันสมัย โดยให้ใช้สัญลักษณ์ของทุกสถาบันการเงินรวมอยู่ในโลโก้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างสมาชิก ให้เรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พร้อมระเบียบวาระการประชุมที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับสมาคม และเห็นชอบให้แก้ไขชื่อตำแหน่ง “เลขานุการสมาคม” เป็น “เลขาธิการสมาคม” เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ



1.2 การประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สรุปสาระสำคัญ ให้สมาคมเช่าพื้นที่ชั้น 9 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เป็นที่ทำการสมาคม ระยะเวลาเช่า 3 ปี ให้แก้ไขระเบียบคณะกรรมการสมาคมว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยเพิ่มอำนาจ

การอนุมัติจ้างพนักงานของสมาคม กรณีที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ให้อยู่ในอำนาจของประธานกรรมการสมาคม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการสรรหาบุคลากร และเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติงบดุลและบัญชีรายรับ-รายจ่ายของสมาคม ปี 2562 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคม ปี 2563 และแก้ไขข้อบังคับสมาคม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายของสมาคมและชื่อตำแหน่งของเลขาธิการสมาคม



1.3 การประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่ 3 กันยายน 2563

โดยมีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สรุปสาระสำคัญ กำหนดให้ใช้เครื่องหมายของสมาคมใหม่และใช้ชื่อตำแหน่งเลขาธิการสมาคมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้แก่บุคลากรของสถาบันการเงินของรัฐ ให้ธนาคารของรัฐให้การสนับสนุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการรับชำระค่าภาษีอากรผ่านช่องทาง Bank Counter ตามที่กรมสรรพากรขอความร่วมมือ และให้ขอจัดสรรโควตาเพื่อส่งผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินของรัฐเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก จำนวน 8 หลักสูตร



1.4 การประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

โดยมีบริษัทประกันสินเชื่อบุคคลขนาดใหญ่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สรุปสาระสำคัญ มีการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เป็นเงิน 2.69 ล้านบาท และโครงการที่จะดำเนินการในปี 2564 จำนวน 3 โครงการ พร้อมงบประมาณ 150,000 บาท ได้แก่ โครงการฝึกอบรม/ดูงาน โครงการรับส่งข้อมูลลูกค้าสินเชื่อผ่านช่องทาง Digital และโครงการยกระดับการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ของสมาคม และให้สถาบันการเงินของรัฐที่เป็นสมาชิกรับส่งเงินสมทบเพิ่มนอกเหนือจากค่าบำรุงรายปี เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายดำเนินงานของสมาคมในปี 2564



2. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563



ตามข้อบังคับสมาคม ข้อ 27 ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่สิ้นปีการบัญชีของสมาคม แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ภายในกำหนดได้ อย่างไรก็ตาม ได้มีการจัดประชุมหลังจากสถานการณ์คลี่คลายลงเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ โดยมีสมาชิกสามัญทั้งประเภทสถาบันการเงินของรัฐและประเภทบุคคลธรรมดา เข้าร่วมประชุมรวม 27 เสียงครบองค์ประชุม และมีวาระที่ต้องดำเนินการในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สรุปสาระสำคัญดังนี้

2.1 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของสมาคม ปี 2562 โดยที่ประชุมใหญ่มีมติรับทราบผลการดำเนินงาน ได้แก่ การจัดวางระบบการดำเนินงานภายในของสมาคม การสรรหาบุคลากรที่จำเป็น การประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก การส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ การจัดทำโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ผลการดำเนินงานด้านการเงิน และผลการดำเนินงานของชมรมภายใต้สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

2.2 อนุมัติงบดุลและบัญชีรายรับและรายจ่ายของสมาคม ปี 2562

2.3 อนุมัติแต่งตั้งให้นางสาวเนตรภา เมตมันกุล เป็นผู้ลงนามในการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของสมาคม ประจำปี 2563

2.4 อนุมัติให้แต่งตั้งนายวิทย์ รัตนกร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นางสาวนารณารัฐปัทย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และนายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ แทนผู้บริหารท่านเดิมที่พ้นจากตำแหน่ง โดยได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร ทะเบียนเลขที่ 5797/2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563

2.5 การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 16 เมษายน 2564 ที่ประชุมจึงมีมติให้คณะกรรมการชุดเดิมดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระโดยยังไม่เลือกตั้งใหม่

2.6 เห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับสมาคม หมวดที่ 1 ความทั่วไป ข้อ 2 เครื่องหมายของสมาคม และแก้ไขชื่อตำแหน่ง “เลขานุการสมาคม” เป็น “เลขาธิการสมาคม” โดยสมาคมได้ยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับเรียบร้อยแล้ว ตามทะเบียนเลขที่ จ.5797/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 และคณะกรรมการสมาคมได้มีมติให้เริ่มใช้เครื่องหมายสมาคมใหม่ และชื่อตำแหน่งเลขาธิการสมาคม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

3. การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากการที่ได้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 เป็นต้นมา ส่งผลทำให้ประชาชนรวมถึงลูกหนี้ของสถาบันการเงินของรัฐได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพคล่อง สถาบันการเงินของรัฐทั้ง 9 แห่ง ได้มีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือลูกหนี้ในหลายมาตรการ โดยมีการพัก/ลด/ขยายระยะเวลากู้ให้แก่ลูกหนี้เดิม เดิมสินเชื่อให้กับลูกหนี้ทั้งรายเดิมและรายใหม่ และการค้าประกันสินเชื่อเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายขึ้น

ในปี 2563 ได้ช่วยเหลือลูกหนี้โดยการพักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ และขยายระยะเวลาไปแล้วจำนวน 7.76 ล้านราย วงเงิน 3.18 ล้านล้านบาท และให้สินเชื่อเพิ่มเติมแก่ลูกหนี้ 2.88 ล้านราย เป็นเงิน 258.22 ล้านบาท นอกจากนี้มีการค้าประกันสินเชื่อและผ่อนปรนเงื่อนไขการค้าประกันให้แก่ลูกหนี้ 249,955 ราย เป็นเงิน 211.69 ล้านบาท รวมผู้ได้รับความช่วยเหลือทั้งสิ้น 10.89 ล้านราย วงเงินสินเชื่อ 3.65 ล้านล้านบาท



นอกจากนี้สมาคมโดยความร่วมมือและสนับสนุนจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้พัฒนาเว็บไซต์มาตรการด้านการเงิน เป็นการรวบรวมทุกมาตรการช่วยเหลือไว้ด้วยกันเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถเข้ามาดูมาตรการบนเว็บไซต์ เลือกตามกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือ หรือเลือกตามกลุ่มสถาบันการเงินได้ และมี Web Link

เชื่อมโยงไปยังสถาบันการเงินที่ออกมาตรการโดยตรงหากต้องการทราบรายละเอียดหรือติดต่อขอรับบริการ โดยได้มีการเปิดตัวเว็บไซต์มาตรการด้านการเงินอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

4. โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

4.1 โครงการโปรดีบัญชีเดียว เป็นมาตรการที่ให้สิทธิประโยชน์พิเศษทางการเงินแก่ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ SMEs ที่ทำบัญชีชุดเดียว และทำการปรับปรุงการเงินตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น โดยสถาบันการเงินของรัฐได้จัดโปรแกรมสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร



4.2 โครงการความร่วมมือในการรับ-ส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนในคดีอาญาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรมกับธนาคารและสถาบันการเงิน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานระหว่างองค์กรและการปฏิบัติการกิจด้านต่างๆ ของสำนักงานศาลยุติธรรม ภายใต้ขอบเขตอำนาจตามกฎหมาย โดยมีสถาบันการเงินของรัฐรวม 6 แห่ง เข้าร่วมโครงการ และลงนามบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศาลอาญา ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ



4.3 โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้สถาบันการเงินหลายราย ให้ได้รับการบรรเทาภาระหนี้และให้มีกลไกในการจัดการหนี้กับสถาบันการเงินทุกแห่งได้อย่างบูรณาการ ซึ่งจะช่วยลดเวลาให้สามารถดำเนินการได้เร็วขึ้น โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องภัทรรวมใจ ธนาคารแห่งประเทศไทย



4.4 โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอที จำกัด สมาคมธนาคารไทย และหน่วยงานภาครัฐผู้ให้บริการอีก 5 แห่ง เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนทำธุรกรรมออนไลน์กับภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐจะให้การสนับสนุนธนาคารของรัฐเข้าร่วมโครงการเพื่อให้บริการเป็น Identity provider หรือทำหน้าที่พิสูจน์ยืนยันตัวตนและรับลงทะเบียนยืนยันการพิสูจน์ตัวตนให้กับผู้ที่ขอใช้ข้อมูลต่อไป โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องจามจุรี 1 – 2 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ



5. การจัดอบรมให้กับบุคลากรของสมาชิก

สมาคมได้จัดทำโครงการร่วมกับสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เพื่อจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันการเงินของรัฐ โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 และจัดอบรมให้กับสมาชิกไปแล้ว 2 หลักสูตร โดยธนาคารออมสินให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดอบรม ดังนี้

5.1 หลักสูตรการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีต่างๆ ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยได้รับเกียรติจากนางสุธิษา จารุเมธาวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการ ระเบียบกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมอบรมจากสถาบันการเงินของรัฐสมาชิก รวม 100 คน



5.2 หลักสูตรการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และการเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากนายสามารถ แสงรินทร์ นิตกรปฏิบัติการ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมอบรมจากสถาบันการเงินของรัฐสมาชิก รวม 98 คน



6. ผลการดำเนินงานของชมรมภายใต้การกำกับดูแลของสมาคม

ปัจจุบันสมาคมมีชมรมภายใต้การกำกับดูแล 3 ชมรม ได้แก่ ชมรมผู้ตรวจสอบภายใน ชมรมผู้สอบทานสินเชื่อ และชมรมกำกับกำกับการปฏิบัติงานสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินของรัฐ ในการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน โดยในปี 2563 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด จึงมีผลการดำเนินงานเฉพาะ 2 ชมรม ดังนี้

6.1 ชมรมผู้ตรวจสอบภายใน

ในปี 2563 เนื่องจากการประสบปัญหาในเรื่องการแพร่ระบาดของ COVID สถาบันการเงินแต่ละแห่งต้องปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการรักษาระยะห่าง จึงมีการประชุมเพียง 1 ครั้ง ในเดือนกันยายน 2563 โดยมีประเด็นที่มีการประชุมหารือร่วมกัน ได้แก่

- การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในตามที่เกณฑ์ประเมินผลกำหนดให้มีหน้าที่ในการสอบทานกระบวนการดำเนินการของอีก 7 Enablers และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินผลด้านการตรวจสอบภายในของแต่ละสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
- หารือเรื่องการจัดเก็บค่าสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายใน แต่ยังคงติดขัดปัญหาที่ชมรมไม่สามารถออกหลักฐานการรับเงินได้ ส่งผลให้แต่ละสถาบันการเงินไม่มีหลักฐานไปประกอบการเบิกจ่าย

6.2 ชมรมผู้สอบทานสินเชื่อ

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งสุดท้ายของปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ได้มีการเสวนาความรู้เรื่อง “การสอบทานธุรกรรมด้านของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ” โดยฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมอง และความคาดหวังจาก ธปท. ที่มีต่องานสอบทานสินเชื่อและการกำกับดูแลสถาบันการเงินของรัฐ รวมทั้งประเด็นข้อหารือจากชมรม และความเห็นของ ธปท.

โดยหลังจากจบการประชุม ชมรมได้มีการกำหนดหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนความรู้ / มุมมอง จากผลการตรวจของ ธปท.” ในวาระการประชุมครั้งต่อไปในปี 2563 แต่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งกระทบต่อการปฏิบัติงานปกติ ทางสถาบันการเงินของรัฐแต่ละแห่งต้องเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมดังกล่าวได้ และได้เลื่อนไปดำเนินการในปี 2564 ต่อไป

7. สถานะการเงินและผลการดำเนินงานด้านการเงิน

7.1 การใช้งบประมาณ ประจำปี 2563

คณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณประจำปี 2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและ

งบลงทุน จำนวน 1,712,050 บาท และงบสำรองกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนอีกจำนวน 86,000 บาท รวมเป็น งบประมาณที่อนุมัติทั้งสิ้น 1,798,050 บาท มีการใช้งบประมาณเป็นเงิน 1,359,148 บาท ส่วนใหญ่เป็น ค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าเช่าสถานที่ตั้งสำนักงานสมาคม งบประมาณคงเหลือ 438,902 บาท โดยไม่มีการใช้ งบสำรอง สรุปงบประมาณเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและงบลงทุน ดังนี้

จำนวนเงิน : บาท

รายการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,130,550	779,702	350,848
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	501,500	543,876	(42,376)
3. งบลงทุน	80,000	35,570	44,430
4. งบสำรอง	86,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,798,050	1,359,148	438,902

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นส่วนที่เกินจากงบประมาณเป็นค่าเช่าที่ทำการสมาคม โดยมีการบริหารจัดการนำงบประมาณคงเหลือจากหมวดอื่นมารองรับให้เพียงพอ

7.2 งบแสดงสถานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

จำนวนเงิน : บาท

รายการ	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่ม (ลด)
สินทรัพย์			
- สินทรัพย์หมุนเวียน	792,495.71	705,735.09	86,760.62
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	24,800.95	-	24,800.95
รวมสินทรัพย์	817,296.66	705,735.09	111,561.57
หนี้สินและทุนสะสม			
- หนี้สินหมุนเวียน	14,777.22	420,658.19	(405,880.97)
- ทุนสะสม			
ยอดยกมา	285,076.90	-	285,076.90
รายรับมากกว่ารายจ่าย	517,442.54	285,076.90	232,365.64
รวมทุนสะสม	802,519.44	285,076.90	517,442.54
รวมหนี้สินและทุนสะสม	817,296.66	705,735.09	111,561.57

สมาคมมีสินทรัพย์รวม 0.82 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินที่ได้รับจากสมาชิกเป็น ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงรายปีที่นำฝากธนาคารไว้ เพื่อทยอยเบิกเป็นค่าใช้จ่ายตามความจำเป็น

7.3 งบรายรับและรายจ่าย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

จำนวนเงิน : บาท

รายการ	ปี 2563	17 เม.ย. - 31 ธ.ค. 62	เพิ่ม (ลด)
รายรับ			
- จากการรับบริจาค	-	600,000.00	(600,000.00)
- ค่าจดทะเบียนและค่าบำรุงรายปี	1,836,000.00	-	1,836,000.00
- จากการจัดอบรมสัมมนา	128,700.00	-	128,700.00
- ดอกเบี้ยรับ	8,287.51	1,871.93	6,415.58
รวมรายรับ	1,972,987.51	601,871.93	1,371,115.58
รายจ่าย			
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร	779,702.19	304,602.84	475,099.35
- ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม	119,800.00	-	119,800.00
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	552,640.03	12,005.00	540,635.03
รวมรายจ่าย	1,452,142.22	316,607.84	1,135,534.38
รายรับมากกว่า (น้อยกว่า) รายจ่าย	520,845.29	285,264.09	235,581.20
ภาษีเงินได้	(3,402.75)	(187.09)	3,215.66
รายรับมากกว่า (น้อยกว่า) รายจ่ายสุทธิ	517,442.54	285,076.90	232,365.64

ปี 2563 เป็นปีแรกที่สมาคมเริ่มเก็บค่าจดทะเบียนการเป็นสมาชิกและค่าบำรุงรายปี เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสมาคม โดยมีค่าใช้จ่ายที่สำคัญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าเช่าที่ทำการสมาคม ส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเป็นหลักสูตรที่สมาคมจัดอบรมให้กับพนักงานของสมาชิก โดยสมาคมสำรองค่าใช้จ่ายไปก่อนและสมาชิกจ่ายค่าอบรมตามจำนวนคนที่เข้าอบรม และมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเป็นเงิน 517,442.54 บาท ซึ่งจะเก็บสำรองไว้ใช้ในปีต่อๆ ไปตามความจำเป็น